



IPE มีชัยเหนือ BUU คาบ้าน ล้างตาได้สำเร็จ เก็บ 2 คะแนนแรก



บางแสน 1 กันยายน 2554

บูรพา(BUU) เปิดบ้านเป็นเกมสุดท้ายของการแข่งขัน ECC เป็นการพบกับคู่ปรับเก่า สถาบันพลศึกษาชลบุรี (IPE) ซึ่งเมื่อเกมที่แล้ว BUU ชนะ IPE อย่างสนุกในบ้านของ IPE เอง ซึ่งในเกมนี้ ผู้เล่นของ IPE และผู้ฝึกสอน ต้องการเก็บชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ และ BUU เองก็ต้องการเก็บชัยชนะอีกครั้งในบ้านเช่นกัน ซึ่งมีผู้เข้าชมในเกมนี้ค่อนข้างมากเช่นเคย

เปิดเกมในควอเตอร์ที่ 1 BUU ได้เปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่อง ด้วยความได้เปรียบของผู้เล่นที่มีความคล่องตัวมากกว่าจึงสามารถทำเกมบุกได้อย่างรวดเร็วและทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง IPE ในเกมนี้ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน สามารถทำคะแนนสู้กับ BUU ได้อย่างสนุกเช่นเคย ทำให้จบควอเตอร์แรก BUU นำ IPE เพียง 19 : 16 ควอเตอร์ที่ 2 เปิดฉากขึ้น BUU ยังคงทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นอยู่ตลอดเวลา ต่างจาก IPE ที่ยังคงใช้ผู้เล่น 5 ตัวหลักอยู่ตลอด

ในควอเตอร์นี้ แต่ IPE ก็สามารถทำคะแนนนำ BUU ได้บ้าง โดยการยิง 3 คะแนน แต่จบควอเตอร์นี้ BUU ยังคงนำ IPE 37 : 30 ทำให้ในครึ่งเวลาหลังเป็นงานหนักของผู้ฝึกสอนทั้ง 2 ทีม ที่จะต้องแก้เกม ทั้งเกมรับและรุก เพื่อให้ทีมได้รับชัยชนะในเกมนี้

ควอเตอร์ที่ 3 BUU กลับลงสู่สนาม แต่ไม่สามารถสร้างสรรค์เกมบุกที่ดีได้เหมือนครึ่งเวลาแรก และเกมป้องกันก็ยังขาดๆ เกินๆ อยู่ ทำให้ IPE เห็นช่องว่างดังกล่าวจึงค่อยๆ เก็บคะแนนตามมาเรื่อยๆ โดยมี ณัฐพล (12) สามารถทำคะแนนได้ทั้งในและนอก จึงทำให้ IPE ทำคะแนนนำ BUU จนจบในควอเตอร์นี้ ควอเตอร์สุดท้าย IPE สามารถกลับมานำ BUU 54 : 50 วิกฤตเริ่มเกิดขึ้นกับ BUU ในควอเตอร์สุดท้าย ซึ่งอยู่ๆการทำคะแนนของ BUU ก็หยุดชะงัก และไม่สามารถป้องกันการทำแต้มของ IPE ได้เลยและเสียฟาวล์หลายครั้งจนทีมฟาวล์ครบ มีผลทำให้การฟาวล์ครั้งต่อไปจะถูกยิงประตูโทษ ในขณะที่ IPE ไม่เสียฟาวล์เลยแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น IPE ก็ไม่ทิ้งโอกาสทองในการทำคะแนนทิ้งห่างออกไปอีก โดยทาง BUU ก็ได้ส่งผู้เล่นที่สามารถยิง 3 คะแนนได้ดีถึง 3 คน พิชิต (5), พงษ์สันต์ (6), กิตติภพ(9) แม้การยิง 3 คะแนนจะเป็นผลแต่ก็ยังไม่สามารถทำคะแนนตาม IPE ได้ทัน ทำให้จบเกมการแข่งขัน IPE ชนะเป็นเกมแรกและเป็นการล้างตาได้สำเร็จ ชนะไปด้วยคะแนน 84 : 77

ซึ่งมีการแข่งขันอีกสนาม คือทีมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU) เป็นการแข่งขันพบกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ซึ่งในครั้งแรก HCU นำ ABAC เพียงเล็กน้อย ด้วยคะแนน 42 : 26 แต่ในครึ่งเวลาหลัง HCU ทำคะแนนทิ้งห่าง ABAC แบบที่ตามไม่ทันจนทำให้จบเกม HCU สามารถเก็บชัยชนะได้อีกครั้ง ด้วยคะแนน 92 : 44 เกมต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน เป็นเกมสุดท้ายในรอบแรกก่อนจะเข้าสู่รอบรอง และชิงชนะเลิศ ในวันที่ 10 และ 11 กันยายนนี้ ที่จะจัดขึ้นที่ ABAC...ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันและคะแนนสะสมสามารถติดตามได้ที่

<http://basketball.buu.ac.th/ECC>